
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
สมัยประชุมวิสามัญ  ที่ ๑  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
วันอังคารที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๕   เวลา ๙.๓๐น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
--------------------------- 

 

ล าดับที่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายยรรยง  แก้วไชย ประธานสภา อบต. ยรรยง  แก้วไชย ส.อบต. หมู่ที่  ๙ 
๒. นายสมปอง  ภูมิบูรณ์ รองประธานสภา อบต. สมปอง  ภูมิบูรณ์ ส.อบต. หมู่ที่  ๖ 
 นายอนุสรณ์  ดวงศรี เลขานุการสภา อบต. อนุสรณ์  ดวงศรี ปลัด  อบต. 

๓. นายสีโห  หมื่นสา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑ สีโห  หมื่นสา  
๔. นายวิรัช  วัฒย ุ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๒ วิรัช  วัฒย ุ  
๕. นายสายฟ้าแล๊บ  เพ็งราช สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๓ สายฟ้าแล๊บ  เพ็งราช  
๖. นางทองทิพย์  โพชารี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๔ ทองทิพย์  โพชารี  
๗. นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๕ นิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ  
๘. นายสงกา  แทนหาร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๗ สงกา  แทนหาร  
๙. นายเดชา  ทุงจันทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๘ เดชา  ทุงจันทร์  

๑๐. นายสราวุฒิ  จันเทา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๐ สราวุฒิ  จันเทา  
๑๑. นายไพจิต  แทนดวง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๑ ไพจิต  แทนดวง  
๑๒. นายธนากร  ศรีน้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๒ ธนากร  ศรีน้อย  
๑๓. นายบัวพันธ์  ปัตเป สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๓ บัวพันธ์  ปัตเป  
๑๔. นายเดชา  บุตโลบล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๔ เดชา  บุตโลบล  
๑๕ นายดาวเรือง  หนูนี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๕ ดาวเรือง  หนูนี  
ผู้มาประชุม ๑๕  คน  
 

ผู้ไม่มาประชุม  -ไม่มี- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายโชคชัย  แก้วไชย นายก อบต. เลิงแฝก โชคชัย  แก้วไชย  
๒. นายบุญคง  สิมารักษ์ รองนายก อบต. เลิงแฝก บุญคง  สิมารักษ์  
๓. นายวิรัช  ภูจ าปา รองนายก อบต. เลิงแฝก วิรัช  ภูจ าปา  
๔. นายวีระยุทธแก้วพิทูลย์ เลขานุการนายก อบต. เลิงแฝก วีระยุทธแก้วพิทูลย์  
๕ นายอนุสรณ์   ดวงศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อนุสรณ์   ดวงศรี  
๖ นางจิตรอารีย์บุหรัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จิตรอารีย์บุหรัน  
๗ นายศราวุฒิ  แก้วมณีจันทร์ ผู้อ านวยการกองช่าง ศราวุฒิ  แก้วมณีจันทร์  
๘ นายสมัย  สีหวัง นักจัดการงานทั่วไป สมัย  สีหวัง  
๙ นางจันทร์เพ็ญ  ดงพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จันทร์เพ็ญ  ดงพงษ์  
ผู้เข้าร่วมประชุม  ๙  คน 
 

(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



หน้าที่   ๒ จากทั้งหมด   ๑๙   หน้า 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐น. 
นายอนุสรณ์  ดวงศรี   ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯอบต.  เข้าประชุมครับ 
   วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  สมัยประชุม

วิสามัญ  ที่ ๑ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕ ๖๕  และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕ ๖๒  
มาตรา ๕๖  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม  ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกเข้าประชุม  จ านวน ๑ ๕ ท่าน ถือว่าครบองค์
ประชุมแล้ว 

   ก่อนที่ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกจะเปิดประชุม 
ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ ครับ 

   ---  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย --- 

นายยรรยง  แก้วไชย   สวัสดี ครับ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  
ประธานสภาฯ อบต. ท่านคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก และเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเลิงแฝกทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผม ขอเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  สมัยประชุมวิสามัญที ่๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๕  
ณ บัดนี ้

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
นายยรรยง  แก้วไชย ๑.๑ เรื่องการปิดประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น 
(ประธานสภาฯ)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ด้วย

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  
๒๕๖๔  บัดนี้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกจึงปิดประกาศ  ณ  ที่ท าการบริหาร
ส่วนต าบลเลิงแฝก   

 ๑.๒ เรื่องจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ซึ่งก าหนด
จัดกิจกรรมในวันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๕  ณ  วัดบ้านโสกคลอง  ขอเชิญท่าน
สมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว 

 

ที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 
 



หน้าที่   ๓  จากทั้งหมด   ๑๙   หน้า 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
      ๒.๑ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก สมัยประชุม  

วิสามัญที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๕(เมื่อวันที่  ๒๔มีนาคม ๒๕๖๕) 
(ยังไม่แล้วเสร็จ  ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการชุมในการประชุมสภาฯครั้งต่อไป) 

ประธานสภาฯ  ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯว่าเนื่องจากรายงานการประชุมต้องส่งให้คณะกรรมการตรวจ  
(นายยรรยง  แก้วไชย) รายงานการประชุมท้องถิ่นทุกคราว  ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้  

ตรวจสอบ  ตาม ข้อ  ๓๓  ซึ่งกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไม่ได้ตรวจรายงานการ 
ประชุมฯ จึงไม่สามารถน าเข้าบรรจุวาระเพ่ือพิจารณาได้  จึงขอน าเข้าวาระการประชุม  
ครั้งถัดไป 

ที่ประชุม รับทราบ  
 

  ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องกระทู้ถาม 
   -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๕  เรื่องเสนอใหม่ 
  ๕.๑  เรื่องพิจารณาความเห็นชอบโอนงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕   

มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่๘   
จ านวน  ๕ จุด ดังนี ้

จุดที่ ๑จากถนนลาดยาง ถึงบ้านนายธวัช  เหล่าชัย  กว้าง  ๒.๕๐  เมตร ยาว ๔๐  เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  งบประมาณ  ๕๓,๐๐๐  บาท 
จุดที่ ๒จากบ้านนางสังวาลหนูนี ถึงบ้านนายปรีชา  มาตรี  กว้าง  ๒.๕๐  เมตร  
ยาว ๔๐  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๕๒,๔๐๐ บาท 
จุดที่ ๓จากบ้านนางวิจิตร  จิณรักษ์ ถึงบ้านนางบุญมี  มาตรี กว้าง  ๒.๕๐  เมตร ยาว ๓๔   
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  งบประมาณ  ๔๔,๖๐๐  บาท 
จุดที่ ๔จากบ้านนางอัจฉราภรณ์  ค าเดช ถึงบ้านนางสุภาพ  พาบุ  กว้าง  ๒.๕๐  เมตร ยาว 
๓๓  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๓,๓๐๐ บาท 
จุดที่ ๕จากบ้านนางสมดุล  เสนาฤทธิ์ ถึงบ้านนายเทวี  ค าสุโพธิ์ กว้าง  ๓  เมตร ยาว ๒๕  
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  งบประมาณ  ๓๘,๘๐๐  บาท 

        รวม งบประมาณ ๒๓๒,๑๐๐  บาท 
โอนลดจาก  โครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงหินคลุก  หมู่ที่  ๘  ตั้งไว้  ๓๐๗,๒๐๐ บาท(หน้าที่  ๑๑๘) 

คงเหลือ   ๗๕,๑๐๐  บาท  
 

ประธานสภาฯ  เรื่องพิจารณาความเห็นชอบโอนงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕  มาตั้ง
(นายยรรยง  แก้วไชย) จ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่๘  จ านวน  ๕ จุด  

เป็นญัตติที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอ  กระผมจะให้ท่านนายกองค์การ  
บริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 
 
 

 
(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  

กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



หน้าที่   ๔  จากทั้งหมด   ๑๙   หน้า 
 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามท่ีองค์การบริหารส่วน
(นายก  อบต.เลิงแฝก) ต าบลเลิงแฝกได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ และให้นายก 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ส าหรับโครงการที่ขอ 
โอนเปลี่ยนแปลงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่  ให้เป็นไปกับความต้องการของหมู่บ้าน 
และแก้ไขปัญหาถนนช ารุด  น้ าขังบนถนน  จึงขอโอนลดงบประมาณจาก  โครงการปรับ
เกรดถนนพร้อมลงหินคลุก  หมู่ที่  ๘  ตั้งไว้  ๓๐๗,๒๐๐ บาท เพ่ือให้สามารถด าเนินการ
ตามวิธีงบประมาณจึงเรียนมาเพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาฯได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ประธานสภาฯ  ก่อนที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้อภิปราย  กระผมจะให้  เลขานุการ  
สภาฯ  ได้แจ้งระเบียบกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณา 

นายอนุสรณ์  ดวงศรี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีท่านประธานฯได้อนุญาต  
(เลขานุการสภาฯ)  ให้ชี้แจงระเบียบ  กฎหมาย  ขั้นตอน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี

งบประมาณ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓  หมวดที่  ๔  ข้อ  ๒๗  การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ท าให้  ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนแปลง  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปราย ญัตติ เรื่องพิจารณาความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่๘  จ านวน  ๕ จุด  
นายเดชา  ทุงจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่านครับ  ส าหรับโครงการ  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๘) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน  หมู่ที่  ๘ นั้น  ช ารุด  สายเส้นทาง  แต่เส้นทางที่

ขอให้ท่านผู้บริหารได้เปลี่ยนแปลงเนื่องจากเป็นเส้นทางท่ีประชาชนสัญจร  คือเป็นถนนที่
อยู่กลางหมู่บ้าน  ก็อยากให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติด้วย  

นายดาวเรือง  หนูนี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  ส าหรับโครงการที่หมู่  
๘  ได้เสนอให้ที่ประชุม  ได้พิจาณา  กระผมเห็นว่าเหมาะสมเนื่องจากเป็นความเดือดร้อน
ของประชาชน  หมู่ที่  ๘  ที่รอรับการแก้ไขครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายญัตติ พิจารณาความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่๘  จ านวน  ๕ จุด อีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอ-  
 

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯจะอภิปรายอีก  กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ   
(นายยรรยง  แก้วไชย) ท่านใดให้ความเห็นชอบอนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี๒๕๖๕  มาตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่๘  จ านวน  ๕ จุด  
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ /อนุมัติ ๑๔ เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง  
  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  
 
  

(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 



หน้าที่   ๕ จากทั้งหมด   ๑๙   หน้า 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒  เรื่องพิจารณาความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕   
มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๓ 
(จากลานมันบ้านบัวแก้ว ถึง นานายอุดม   อุปวงศ์  ยาว  ๑๕๕  เมตร  กว้าง  ๔  เมตร   
หนา  ๐.๑๕  เมตร ไหล่ทางลูกรัง  ข้างละ  ๐.๕๐  เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า   
๖๒๐  ตารางเมตรงบประมาณ ๓๒๐,๗๐๐  บาท 

โอนลดจาก  โครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงหินคลุก  หมู่ที่  ๓  ตั้งไว้  ๓๒๐,๘๐๐ บาท 
ประธานสภาฯ  เรื่องพิจารณาความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕  
(นายยรรยง  แก้วไชย) มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่๓เป็นญัตติ 

ที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอ  กระผมจะให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วน  
ต าบลเลิงแฝก  ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามท่ีองค์การบริหารส่วน
(นายก  อบต.เลิงแฝก) ต าบลเลิงแฝกได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ และให้ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ส าหรับโครงการ 
ที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๓งบประมาณ ๓๒๐, ๗๐๐  บาท   โอนงบประมาณลดจาก โครงการปรับ
เกรดถนนพร้อมลงหินคลุก  หมู่ที่  ๓  ตั้งไว้  ๓๒๐,๘๐๐ บาท ซึ่งถนนเส้นนี้มีความส าคัญ
เส้นทางออกเชื่อมกับต าบลหนองแวง  มีความช ารุดต้องได้รับการแก้ไข  ประกอบกับเป็น
โครงการที่หมู่บ้านขอแก้ไขโครงการของหมู่ที่  ๓  จึงเสนอมาเพ่ือขอให้ที่ประชุมสภาฯได้
พิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายญัตติ พิจารณาความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) รายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก  หมู่ที่๓งบประมาณ  ๓๒๐,๗๐๐  บาทอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอ-  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯจะอภิปรายอีก  กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ   
(นายยรรยง  แก้วไชย) ท่านใดให้ความเห็นชอบอนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี๒๕๖๕  มาตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่๓งบประมาณ  ๓๒๐,๗๐๐  
บาท 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ /อนุมัติ ๑๔ เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง  
  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓  เรื่องพิจารณาความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕   
มาตั้งจ่าย  เป็นรายการใหม่  โครงการปรับเกรดถนนภายต าบลเลิงแฝก   
งบประมาณ  ๒๘๕,๒๐๐  บาท 
โอนลดงบประมาณจาก  โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเลิงแฝก 
งบประมาณ  ๒๘๕,๒๐๐  บาท 

 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 



หน้าที่   ๖ จากทั้งหมด   ๑๙   หน้า 
 

ประธานสภาฯ  เรื่องพิจารณาความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕   
(นายยรรยง  แก้วไชย) มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับเกรดถนนภายต าบลเลิงแฝก  

งบประมาณ ๒๘๕,๒๐๐ บาท  เป็นญัตติที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอ   
กระผมจะให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามท่ีองค์การบริหารส่วน
(นายก  อบต.เลิงแฝก) ต าบลเลิงแฝกได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ไปแล้วนั้น   

กระผมเห็นว่าโครงการนี้ยังไม่เร่งด่วน  และสามารถรอได้  จึงขอโอนงบประมาณการ 
ก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้า  งบประมาณ  ๒๘๕,๒๐๐  บาท  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
เพ่ือปรับเกรดถนนภายในต าบลซึ่งไม่มีการปรับเกรดมาหลายปีแล้วท าให้ถนนที่มีอยู่ 
คับแคบ  ขาดการพัฒนา  บางเส้นทางสัญจรล าบาก  มีวัชพืชปกคลุม  มีการรุกล้ าถนน 
เข้ามา  และถนนล าเลียงพืชผลการเกษตรบางเส้นทางช ารุด  ต้องได้รับการแก้ไข 
โดยเร่งด่วน  จึงขอความเห็นชอบที่ประชุมสภาฯ โอนเปลี่ยนแปลงมาตั้งจ่ายโครงการใหม่   
โครงการปรับเกรดถนนภายในต าบลเลิงแฝก  ครับท่านประธานฯ 

ประธานสภาฯ  ก่อนที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้อภิปราย  กระผมจะให้  เลขานุการ  
สภาฯ  ได้แจ้งระเบียบกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณา 

นายอนุสรณ์  ดวงศรี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีท่านประธานฯได้อนุญาต  
(เลขานุการสภาฯ)  ให้ชี้แจงระเบียบ  กฎหมาย  ขั้นตอน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี

งบประมาณ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓  หมวดที่  ๔  ข้อ  ๒๗  การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ท าให้  ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนแปลง  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปราย โอนงบประมาณงบประมาณ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) รายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕  มาตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ โครงการปรับเกรดถนนภายต าบล 

เลิงแฝก  หรือไม่ 
นายสีโห  หมื่นสา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมเห็นด้วยกับญัตติที่ท่าน  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอ  เนื่องจากจะท าให้พื้นที่ถนนที่ช ารุด  เดินทางล าบาก   

ได้รับการพัฒนา  แต่อยากทราบพื้นที่ว่าอยู่ในหมู่ใดมากน้อยเพียงใด  เนื่องจากทุกหมู่บ้านมี 
ความต้องการที่จะให้องค์การบริหารส่วนต าบลมาปรับเกรดให้ครับ 

นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมเห็นด้วยกับญัตติที่ท่าน
(สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๕) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอ  ในการปรับเกรดเพ่ือซ่อมแซมถนนให้ดีขึ้น  ถนนทุก  

เส้นทางมีความส าคัญอยากฝากท่านประธานฯไปยังท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้ 
พิจารณาแก้ไขทุกหมู่บ้านครับ 

นายไพจิต  แทนดวง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมเห็นด้วยกับญัตติที่ท่าน
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอ  และเห็นด้วยกับท่านสมาชิกที่อภิปรายไปก่อนหน้านี้   

กระผมอยากให้ท่านประธานฯฝากถึงท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณา   
โดยเฉพาะพ้ืนที่ท าการเกษตรแล้ว  ถนนมีการช ารุด  และแคบสัญจรล าบากครับ 

 
 

 
(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  

กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 



หน้าที่   ๗  จากทั้งหมด   ๑๙   หน้า 
 

ประธานสภาฯ ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ตอบข้อซักถามที่สมาชิกสภาฯได้อภิปราย  
 การโอนงบประมาณ มาตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ โครงการปรับเกรดถนนภายต าบลเลิงแฝก 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯทุก  
(นายก  อบต.เลิงแฝก) ท่านที่เห็นด้วยกับญัตติที่กระผมเสนอ  จากการที่กระผมได้มอบหมายให้กองช่างส ารวจ

ประมาณการตามที่ท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอมานั้น  งบประมาณท่ีกองช่างได้ประมาณการ  
๙๕๐,๐๐๐  บาท  ซึ่งงบประมาณที่โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นั้น  งบประมาณ เพียง 
๒๘๕,๒๐๐  บาท  เท่านั้น จึงมีความจ าเป็นต้องเลือกถนนที่ช ารุด หรือต้นหญ้า วัชพืชปก
คลุม และเป็นเส้นทางท่ีเร่งด่วน หรือน าร่องก่อน  ส าหรับที่เหลือก็จะพิจารณาในล าดับต่อไป 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายญัตติ พิจารณาความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่าย 
(นายยรรยง  แก้วไชย) ประจ าปี  ๒๕๖๕  มาตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่  โครงการปรับเกรดถนนภายต าบลเลิงแฝก   

งบประมาณ  ๒๘๕,๒๐๐  บาท 
โอนลดงบประมาณจาก โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้า ศพด.เลิงแฝกงบประมาณ 
๒๘๕,๒๐๐ บาทอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม  -ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอ-  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯจะอภิปรายอีก  กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ   
(นายยรรยง  แก้วไชย) ท่านใดให้ความเห็นชอบอนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี๒๕๖๕  มาตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  โครงการปรับเกรดถนนภายต าบลเลิงแฝก  งบประมาณ  ๒๘๕,๒๐๐  บาท 
โอนลดงบประมาณจาก โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้า ศพด.เลิงแฝกงบประมาณ 
๒๘๕,๒๐๐ บาทโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ /อนุมัติ ๑๔ เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง  
  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๔ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ  
๒๕๖๕   

มาตั้งเป็นรายการใหม่โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๙   
งบประมาณ  ๒๑,๔๐๐  บาท 
   โอนลดจาก  โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย  หมู่ที่  ๔ 

ประธานสภาฯ ในการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
(นายยรรยง  แก้วไชย) พ.ศ.๒๕๖๕  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี

งบประมาณ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓  หมวดที่  ๔  ข้อ  ๒๗  การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ท าให้  ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนแปลง  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  เรื่องพิจารณาความเห็นชอบอนุมัติ โอนงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕  
(นายยรรยง  แก้วไชย) มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๙    

งบประมาณ ๒๑,๔๐๐ บาท  เป็นญัตติที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอ   
กระผมจะให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  

 
 

 
(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  

กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 



 

หน้าที่   ๘  จากทั้งหมด   ๑๙   หน้า 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  กระผม ขอเสนอ ขอความ 
(นายก  อบต.เลิงแฝก) เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  ๙ ถนนเส้นนี้ช ารุด กว้าง  ๕  เมตร 
ยาว  ๑๒  เมตร  หนา ๐.๑๐ เมตร  หากไม่ด าเนินการก็จะท าให้ประชาชนสัญจรล าบาก
เป็นถนนที่อยู่ในหมู่บ้าน บริเวณใกล้บ้านนิเวศน์  วิจารณ์จิตร 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดอภิปราย  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย  กระผมจะขอมติที่ประชุมว่า  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควร  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ  ๒๕๖๕   

มาตั้งเป็นรายการใหม่โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๙  งบประมาณ  
๒๑,๔๐๐  บาท โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ /อนุมัติ ๑๓ เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง  
  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  
หมายเหตุ  ไม่อยู่ในที่ประชุม๑       ท่าน  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๕ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ  ๒๕๖๕   

โอนตั้งเป็นรายการใหม่โครงการซ่อมแซมยกร่องพูนดิน  หมู่ที่  ๑๒งบประมาณ๖๑,๕๐๐  บาท 
โอนลดจาก โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๔ งบประมาณ  ๓๒,๕๐๐ บาท  
  โครงการก าจัดวัชพืชหนองศาลากกบก  หมู่ที่  ๑๐  งบประมาณ  ๒๙,๐๐๐  บาท  

ประธานสภาฯ ในการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
(นายยรรยง  แก้วไชย) พ.ศ.๒๕๖๕  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี

งบประมาณ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓  หมวดที่  ๔  ข้อ  ๒๗  การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ท าให้  ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนแปลง  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  เจ้าของญัตติได้เสนอญัตติต่อที่  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ประชุมสภาฯ ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ   

๒๕๖๕  มาตั้งเป็นรายการใหม่โครงการซ่อมแซมยกร่องพูนดิน หมู่ที่๑๒ งบประมาณ  
๖๑,๕๐๐ บาท 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  กระผม ขอเสนอ ขอความ 
(นายก  อบต.เลิงแฝก) เห็นชอบอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ตั้งจ่ายเป็น 

รายการใหม่ โครงการซ่อมแซมยกร่องพูนดิน หมู่ ๑๒ งบประมาณ ๖๑,๕๐๐ บาท 
สถานที่ด าเนินการ  นานายจันทร์  ไชยพรม ถึงไร่นายเหลือ  วันสีแก้ว  กว้าง  ๖  เมตร   
ยาว  ๓๐๐  เมตร  สูง  ๑  เมตร(หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า  ๑,๘๐๐  ลบม.) 
ถนนเส้นนี้มีการร้องทุกข์เข้ามาเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก้ไขและกระผมได้ให้  
กองช่างได้ส ารวจแล้วพบว่าถนนเส้นนี้หน้าฝนถนนก็จะขาด  หน้าแล้งก็จะเป็นทรายยาก 
ต่อการสัญจร  จึงได้ขออนุมัติสภาฯเพ่ือให้ความเห็นชอบ  เพ่ือแก้ไขให้สามารถสัญจรได้  
 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 



 

หน้าที่   ๙ จากทั้งหมด   ๑๙   หน้า 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ที่ประชุมไม่มีผู้ใดอภิปราย  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย  กระผมจะขอมติที่ประชุมว่า  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควร  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ  ๒๕๖๕   

มาตั้งเป็นรายการใหม่โครงการซ่อมแซมยกร่องพูนดิน หมู่ ๑๒ งบประมาณ ๖๑,๕๐๐ บาท 
   โปรดยกมือ  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ /อนุมัติ ๑๔ เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง  
  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๖ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปี๒๕๖๕โครงการขุดลอกห้วยม่วงน้ าเค็ม  หมู่ที่  ๑๕ 
   งบประมาณ  ๓๗๕,๐๐๐  บาท  

ข้อความเดิม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยม่วงน้ าเค็ม 
สถานที่ด าเนินการ  ล าห้วยม่วงน้ าเค็ม  หมู่ที่  ๘ 
ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๑,๔๐๐  เมตร 
ลึก  ๓  เมตร  (ตามแบบท่ี  อบต.เลิงแฝกก าหนด) 
ข้อความใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยม่วงน้ าเค็ม 
สถานที่ด าเนินการ  ล าห้วยม่วงน้ าเค็ม  หมู่ที่  ๑๕ 
ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง  ๑๖  เมตร  ยาว  ๔๗๐  เมตร 
ลึก  ๑.๓๐  เมตร  (ตามแบบท่ี  อบต.เลิงแฝกก าหนด) 

ประธานสภาฯ ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงงบประมาณประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
(นายยรรยง  แก้วไชย) พ.ศ.๒๕๖๕  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ  ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓  หมวดที่  ๔  ข้อ  ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดลงทุน  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนสถานที่
ด าเนินการ  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  เจ้าของญัตติได้เสนอญัตติต่อที่  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ประชุมสภาฯ ขอความเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  

งบประมาณ  ๒๕๖๕  ตามข้อ  ๒๙  โครงการขุดลอกห้วยม่วงน้ าเค็ม     หมู่ที่  ๑๕ 
งบประมาณ  ๓๗๕,๐๐๐ บาท 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  กระผมได้ เสนอ ขอความ 
(นายก  อบต.เลิงแฝก) เห็นชอบ อนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

๒๕๖๕เนื่องจาก พื้นท่ีด าเนินการตามโครงการไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่จะด าเนินการ จึงขอ
ความเห็นชอบที่ประชุมสภาฯพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียด  ดังนี้ 
 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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ข้อความเดิม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยม่วงน้ าเค็มสถานที่ด าเนินการ  ล าห้วยม่วงน้ าเค็ม  หมู่ที่  ๘ 
ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๑,๔๐๐  เมตร 
ลึก  ๓  เมตร  (ตามแบบท่ี  อบต.เลิงแฝกก าหนด) 
ข้อความใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยม่วงน้ าเค็มสถานที่ด าเนินการ  ล าห้วยม่วงน้ าเค็ม หมู่ที่  ๑๕ 
ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง  ๑๖  เมตร  ยาว  ๔๗๐  เมตร 
ลึก  ๑.๓๐  เมตร  (ตามแบบท่ี  อบต.เลิงแฝกก าหนด) 
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณจากที่ประชุมสภาฯเพ่ือพิจารณาอนุมัติครับ  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดอภิปราย  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย  กระผมจะขอมติที่ประชุมว่า  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควร  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ให้ความเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี  

๒๕๖๕  โครงการขุดลอกห้วยม่วงน้ าเค็ม  หมู่ที่  ๑๕ 
งบประมาณ  ๓๗๕,๐๐๐  บาท โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ /อนุมัติ ๑๔ เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง  
  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๗เรื่องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี  ๒๕๖๕ ครั้งที่  ๑  

โครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม  (สะพานบ้านหนองบอน)  
ปริมาณงาน  ๒.๑๐ เมตร X ๒.๔ เมตร X ๔.๐๐  เมตร จ านวน  ๕ ช่อง 

ประธานสภาฯ  ญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี  ๒๕๖๕  โครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม(สะพานบ้าน  
 หนองบอน) ปริมาณงาน  ๒.๑๐ เมตร X ๒.๔ เมตร X ๔.๐๐  เมตร จ านวน  ๕ ช่อง 

เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอญัตติ 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  กระผมได้ เสนอญัตติจ่ายขาดเงิน  
(นายก  อบต.เลิงแฝก) สะสม ตามโครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม(สะพานบ้านหนองบอน)ปริมาณงาน   

๒.๑๐ เมตร X ๒.๔ เมตร X ๔.๐๐  เมตร จ านวน  ๕ ช่องซึ่งสะพานแห่งนี้เป็นที่ทราบ 
กันดีว่าช่วงสะพานแคบ  รถสัญจรยากล าบาก  และก็เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแล้ว  การ 
ก่อสร้างเป็นการวางท่อหลอดเหลี่ยม จ านวน  ๕  ช่อง เพื่อขยายช่องจราจร  รวมทั้ง 
ซ่อมแซมคอสะพานที่ช ารุดด้วย เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ  ครับท่านประธานฯ  

ประธานสภาฯ  ก่อนที่ท่านสมาชิกสภาฯ จะได้อภิปราย  กระผมจะอนุญาตให้เลขานุการสภาฯได้ชี้แจง  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ระเบียบ กฎหมาย  ขั้นตอนการพิจารณาญัตติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างท่อ  

หลอดเหลี่ยม(สะพานบ้านหนองบอน) ต่อที่ประชุมสภาฯ 
นายอนุสรณ์  ดวงศรี เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับญัตติที่  ๕.๗  เป็น
(เลขานุการสภาฯ) ญัตติเสนอจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี  ๒๕๖๕ โดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 

รับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๔  พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
 

 
(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  

กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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“ข้อ ๘๙องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด  

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

(๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  ” 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  
ยอดเงินสะสมตามรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน   
ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔  ดังนี ้

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้       ๑๐,๒๓๙,๐๓๓.๖๑  
หัก ส ารองตามระเบียบฯ       -  
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้หลังหักส ารองตามระเบียบฯ ๑๐,๒๓๙,๐๓๓.๖๑  
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน     -  
 ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ     -  
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว   -  
 รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม    ๑๑๑,๕๒๐.๐๐  
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้    ๑๐,๓๕๐,๕๕๓.๖๑  

การพิจารณาญัตติการจ่ายขาดเงินสะสมนั้น  ซึ่งมิใช่ข้อบัญญัติงบประมาณ จึงไม่ต้อง
พิจารณา  ๓  วาระ  หากท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ประกาศใช้เงินสะสมแล้วก็สามารถด าเนินการตามที่สภาฯอนุมัติ  หากไม่เห็นชอบก็ไม่
สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ครับท่านประธานฯ 

ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาฯได้อภิปรายญัตติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างท่อหลอด  
(นายยรรยง  แก้วไชย) เหลี่ยม   (สะพานบ้านหนองบอน) ปริมาณงาน  ๒.๑๐ เมตร X ๒.๔ เมตร X ๔.๐๐  เมตร  

จ านวน  ๕ ช่องงบประมาณ  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
นายดาวเรือง  หนูนี เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมเห็นด้วยกับญัตติ  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕) ที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้เสนอญัตติ เนื่องจากสะพานแห่งนี้มีลักษณะแคบ  
   และเกิดอุบัติเหตุบริเวณนี้หลายครั้ง  การประชุมสภาฯทุกสมัยก็จะมีการอภิปรายในการ  
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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เสนอให้มีการแก้ไข  แต่ก็ไม่มีการแก้ไขปัญหานี้กระผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการขยาย
สะพานบ้านหนองบอน  เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุทางถนนครับ 

นายสีโห  หมื่นสา เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมเห็นชอบกับญัตติ  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑) ที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอญัตติ กระผมเองเป็นสมาชิกสภาฯมาหลายสมัย  

เคยเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกสมัย ในการแก้ไขปัญหาสะพานบ้าน  
หนองบอน เนื่องจากตัวสะพานที่แคบเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หากมีการเพิ่มช่องจราจร  
เพ่ิมข้ึนเป็นสองเลน  ก็จะจะแก้ปัญหานี้ได้  ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
เลิงแฝกแทนพ่ีน้องประชาชนที่สัญจรถนนเส้นนี้ครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดอภิปราย  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย  กระผมจะขอมติที่ประชุมว่า  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควร  
(นายยรรยง  แก้วไชย) อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี  ๒๕๖๕ ครั้งที่  ๑ โครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม  

 (สะพานบ้านหนองบอน) ปริมาณงาน  ๒.๑๐ เมตร X ๒.๔ เมตร X ๔.๐๐  เมตร  
จ านวน  ๕ ช่องงบประมาณ  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ /อนุมัติ ๑๔ เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง  
  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๘  เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี  ๒๕๖๕ ครั้งที่  ๑ 

โครงก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๔สถานที่ด าเนินการ  จากบ้านนายธีรเดช  สิมารักษ์ 
      ถึงบ้านนายภูมิรินทร์  ลอมโฮมกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๒๔๐  เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือม ี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า๙๖๐ ตารางเมตร  งบประมาณ ๔๙๒,๔๐๐บาท      

ประธานสภาฯ  ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้เสนอญัตติโครงการ ก่อสร้างคอนกรีต  
(นายยรรยง  แก้วไชย) เสริมเหล็กหมู่ที่๔   กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๒๔๐  เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่  

ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร  งบประมาณ ๔๙๒,๔๐๐บาท  ต่อที่ประชุมสภาฯ 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ส าหรับโครงการก่อสร้าง
(นายก อบต.เลิงแฝก) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๔  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  

ที่ใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจรซึ่งในหน้าฝนก็ขาดทุกปี ต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซม  
ทุกปี  ในหน้าแล้งก็เป็นถนนดินทรายยากต่อการสัญจรของประชาชน  จึงได้เสนอโครงการ  
จ่ายขาด  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาของประชาชน อย่างเร่งด่วน ก็อยากให้ที่ประชุมได้  
พิจารณาเห็นชอบในการจ่ายขาดครับท่านประธานฯ 

ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาฯได้อภิปรายญัตติจ่ายขาดเงินสะสมโครงก่อสร้างคอนกรีต  
(นายยรรยง  แก้วไชย) เสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๔   กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๒๔๐  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่  

ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร  งบประมาณ ๔๙๒,๔๐๐บาทส าหรับการพิจารณาญัตติ 
การจ่ายขาดเงินสะสม ระเบียบ ขั้นตอนการพิจารณาเช่นเดียวกับญัตติท่ี  ๕.๗ 

นายวิรัช  วัฒยุ  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  การจ่ายขาดเงินสะสม  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๒) โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของหมู่ที่  ๔  กระผมเคยได้อภิปรายในการประชุม  
 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 



หน้าที่   ๑๓  จากทั้งหมด   ๑๙   หน้า 
 

สภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕  ที่ผ่านมาว่า  หมู่ที่  ๔  มีโครงการอยู่ในข้อบัญญัติ 
งบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๕ อยู่แล้ว  เหตุใดจึงมีการจ่ายขาดเงินสะสม หรือหากมีการ 
จ่ายขาดเงินสะสมในรอบหน้า  หมู่ที่  ๔ จะได้รับโครงการอีกหรือไม่ 

นางทองทิพย์  โพชารี เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันขอเรียนต่อที่ประชุม  
(สมาชิกสภา หมู่ที่  ๔) สภาฯว่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้  

พิจารณาเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ปัญหาถนนที่ช ารุด ยากต่อการสัญจรของพ่ี  
น้องประชาชน ดิฉันขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นอย่างยิ่งท่ีได้เสนอ  
ญัตติ และอยากให้ที่ประชุมสภาฯได้พิจารณาตามความจ าเป็นด้วย 

นายบัวพันธ์  ปัตเป เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมอยากให้ที่ประชุม  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓) พิจารณาในการจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เชื่อว่า  

ท่านสมาชิกสภาฯรับทราบปัญหาของพ่ีน้องประชาชนอยู่แล้ว  ก็อยากฝากท่านประธานฯ  
ผ่านไปหาท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณาแก้ปัญหาให้กับทุกหมู่บ้านด้วย 

ประธานสภาฯ  ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ตอบข้อซักถามที่สมาชิกสภาฯได้อภิปราย  
(นายยรรยง  แก้วไชย) การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่  ๑ ประจ าปี  ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  

เสริมเหล็ก หมู่ที่  ๔  ต่อที่ประชุม 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ส าหรับโครงการก่อสร้าง
(นายก อบต.เลิงแฝก) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๔  เป็นการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในการสัญจร  หากว่า  

หมู่บ้านใดจะเสนอโครงการเพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯได้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ก็จะ  
พิจารณาเป็นรายโครงการไป  ตามความจ าเป็นและตามสถานะทางการคลังขององค์การ  
บริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  โครงการที่เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ จึงไม่สามารถท่ีจะน าเงิน
งบประมาณมาหารกันได้ครับท่านประธานฯ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดอภิปราย  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย  กระผมจะขอมติที่ประชุมว่า  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควร  
(นายยรรยง  แก้วไชย) อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี  ๒๕๖๕ ครั้งที่  ๑โครงก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่

ที่  ๔   กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๒๔๐  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
๙๖๐ ตารางเมตร  งบประมาณ ๔๙๒,๔๐๐บาท โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ /อนุมัติ ๑๔ เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง  
  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๙  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕   

       มาตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี  ๑๓  
ประธานสภาฯ  ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบอนุมัติโอน  
(นายยรรยง  แก้วไชย) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕  มาตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่  โครงการขยายเขต  

ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  หมู่ที่  ๑๓  
 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 



หน้าที่   ๑๔  จากทั้งหมด   ๑๙   หน้า 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ส าหรับโครงการขยาย
(นายก อบต.เลิงแฝก) เขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  หมู่ที่  ๑๓  เป็นญัตติที่ท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอมายังองค์การ  

บริหารส่วนต าบลเลิงแฝกและได้มีการเพิ่มเติมแผนแล้ว  เป็นไปตามความต้องการของ  
ประชาชน  ในหมู่ที่  ๑๓  โดยโอนมาจาก  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่ ๑๓  งบประมาณ เดิมตั้งไว้  ๓๑๓,๑๐๐  บาท   
โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  หมู่ที่  ๑๓ 
งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
-ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมลงหม้อแปลงจากบ้านนายบุญกอง  ทรงภักดิ์  
ถึงนานายสมหมาย  ภูเฮืองแก้ว  จ านวน   ๑๒  ต้น 
-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
จุดที่  ๑ จากบ้านนายสัมฤทธิ์  ภูเฮืองแก้ว  จ านวน  ๔  ต้น 
จุดที่  ๒ จากนานายประดิษฐ์  สิงห์กิ้ง ถึงนานายประดิษฐ์  ประทุม จ านวน ๓ ต้น 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดอภิปราย  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย  กระผมจะขอมติที่ประชุมว่า  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควร  
(นายยรรยง  แก้วไชย) เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕  มาตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่   

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  หมู่ที่  ๑๓ งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๔ เสียง  
    ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑๐ เรื่องพิจารณาความเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕   

โครงการเสริมผิวจราจรถนนหินคลุก  หมู่ที่  ๑๒งบประมาณ  ๓๒๐,๘๐๐ บาท 
 -จากนานายค าสิงห์  นิตย์ค าหาญ  ถึงบ้านบ่อแก  กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๙๑๕  เมตร   
           หนา  ๐.๑๐  เมตร  พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๖๖๐  ตารางเมตร 

ประธานสภาฯ  ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบ  
(นายยรรยง  แก้วไชย) เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕  โครงการเสริมผิว  

จราจรถนนหินคลุก  หมู่ที่  ๑๒ตาม ข้อ  ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดลงทุน  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนสถานที่
ด าเนินการ  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ส าหรับโครงการเสริม  
(นายก อบต.เลิงแฝก) ผิวจราจรหินคลุก  หมู่ที่  ๑๒  เป็นการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ ๒๕๖๕  
   เนื่องจากมีการคลาดเคลื่อนในการก าหนดพื้นที่ด าเนินการ 
   ข้อความเดิม 

โครงการเสริมผิวจราจรถนนหินคลุก  หมู่ที่  ๑๒ 
 -สถานที่ด าเนินการจากนานางอุไร  จอมแจ่น  ระยะทางยาว  ๑,๒๒๐  เมตร  
           กว้าง  ๓  เมตร   หนา  ๐.๑๐  เมตร  พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๖๖  ตารางเมตร 

   งบประมาณ  ๓๒๐,๘๐๐ บาท  
 

 
 

(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม   
 



หน้าที่   ๑๕  จากทั้งหมด   ๑๙   หน้า 

ข้อความใหม่ 
โครงการเสริมผิวจราจรถนนหินคลุก  หมู่ที่  ๑๒ 

 -จากนานายค าสิงห์  นิตย์ค าหาญ  ถึงบ้านบ่อแก  กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๙๑๕  เมตร   
           หนา  ๐.๑๐  เมตร  ปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓๖๖  ตารางเมตร 

   งบประมาณ  ๓๒๐,๘๐๐ บาท  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดอภิปราย  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย  กระผมจะขอมติที่ประชุมว่า  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควร  
(นายยรรยง  แก้วไชย) เห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕    โครงการ  

โครงการเสริมผิวจราจรหินคลุก  หมู่ที่  ๑๒  งบประมาณ  ๓๒๐,๘๐๐ บาท โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ /อนุมัติ ๑๔ เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง  
  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑๑ เรื่องพิจารณาความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕   

มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๒ 
 (จากลานโนนวัดเก่า  ถึง นานายบุญ  สุดที)  กว้าง๓  เมตร  ยาว  ๒๐๔  เมตร   
 หนา  ๐.๑๕  เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๖๑๒  ตารางเมตร 

 งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ  ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบโอน  
(นายยรรยง  แก้วไชย) มาตั้งเป็นรายการใหม่  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕  โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๒งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ส าหรับโครงการ  
(นายก อบต.เลิงแฝก) คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๒ เป็นการโอนงบประมาณ ๒๕๖๕มาตั้งใหม่  

โอนลดจากโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า  หมู่ที่  ๒  ตั้งไว้  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๒ 
 (จากลานโนนวัดเก่า  ถึง นานายบุญ  สุดที)  กว้าง๓  เมตร  ยาว  ๒๐๔  เมตร   
 หนา  ๐.๑๕  เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๖๑๒  ตารางเมตร 

 งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
 เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของประชาคมหมู่บ้านที่ได้เสนอขอเปลี่ยนโครงการมา  จึงได้

เสนอญัตติต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงครับท่านประธานฯ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดอภิปราย  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย  กระผมจะขอมติที่ประชุมว่า  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควร  
(นายยรรยง  แก้วไชย) เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็ก  หมู่ที่  ๒(จากลานโนนวัดเก่า  ถึง นานายบุญ  สุดที) กว้าง๓  เมตร  ยาว  ๒๐๔ 
เมตร   หนา  ๐.๑๕  เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๖๑๒  ตารางเมตรโปรดยกมือ 

 
 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 



หน้าที่   ๑๖  จากทั้งหมด   ๑๙   หน้า 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ /อนุมัติ ๑๔ เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง  
  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑๒ เรื่องพิจารณาความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕   

มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๑๐ 
(จากบ้านนางค าพร  อาสนาไชย  ถึง บ้านนายทองแดง  สิงห์สุด)  กว้าง๕  เมตร   
ยาว  ๑๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๕๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๔๔,๕๐๐  

บาท 
ประธานสภาฯ  ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้เสนอญัตติ  ขอความเห็นชอบโอน  
(นายยรรยง  แก้วไชย) มาตั้งเป็นรายการใหม่  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕  โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๑๐งบประมาณ๒๔๔,๕๐๐  บาท 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ส าหรับโครงการ  
(นายก อบต.เลิงแฝก) คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๑๐ เป็นการโอนงบประมาณ  ๒๕๖๕มาตั้งเป็นรายการใหม่  

โดยการโอนลดงบประมาณจากโครงการก าจัดวัชพืชหนองศาลากกบก  หมู่ที่  ๑๐
งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ  ๒๕๖๕  ตั้ง  ๓๐๐,๕๐๐  บาท  มาตั้งจ่ายเป็น
โครงการใหม่  ๒๕๖๕  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๑๐ 

 สถานที่ด าเนินการ  จากบ้านนางค าพร  อาสนาไชย  ถึง บ้านนายทองแดง  สิงห์สุด) 
กว้าง๕  เมตร ยาว  ๑๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๕๐๐ 
ตารางเมตรงบประมาณ ๒๔๔,๕๐๐  บาท 

 เนื่องจากโครงการก าจัดวัชพืชหนองศาลากกบก  ไม่สามารถด าเนินการได้  หากจะ
ด าเนินการต้องใช้งบประมาณมาก  ประกอบกับประชาชนมีความจ าเป็นในการด าเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จึงเสนอญัตติเพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดอภิปราย  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย  กระผมจะขอมติที่ประชุมว่า  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควร  
(นายยรรยง  แก้วไชย) เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๑๐ สถานที่ด าเนินการ จากบ้านนางค าพร  อาสนาไชย  ถึงบ้าน 
นายทองแดง สิงห์สุด)กว้าง๕  เมตร ยาว  ๑๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๕๐๐ ตารางเมตรงบประมาณ๒๔๔,๕๐๐  บาทโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ /อนุมัติ ๑๔ เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง  
  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  
 
 
 

 

(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 
 
 



หน้าที่   ๑๗  จากทั้งหมด   ๑๙   หน้า 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑๓เรื่องพิจารณาความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕   
มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการบุกเบิกถนนยกร่องพูนดิน  พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่  ๔ 
 (จากสามแยกคุ้มโนนงาม  ถึง สามแยกโสกมะนาว)  กว้าง๔  เมตร  ยาว  ๑,๕๐๐  เมตร   
หนา  ๐.๑๐  เมตร พร้อมลงท่อจ านวน  ๓  จุดท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๖๐  ซม.   
จุดละ  ๖  ท่อน  รวม  ๑๘  ท่อนงบประมาณ๒๔๖,๑๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ  ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้เสนอญัตติ ให้ความเห็นชอบโอน  
(นายยรรยง  แก้วไชย) มาตั้งเป็นรายการใหม่  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕  โครงการบุกเบิกถนนยกร่อง

พูนดิน  พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่  ๔งบประมาณ ๒๔๖,๑๐๐  บาท 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ส าหรับโครงการ  
(นายก อบต.เลิงแฝก) บุกเบิกยกร่องพูนดิน  พร้อมลงลูกรัง   หมู่ที่  ๔  เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

๒๕๖๕มาตั้งใหม่โอนงบประมาณรายจ่ายมาจาก โอนลดจาก  โครงการจัดซื้อเครื่องออก 
ก าลังกาย  หมู่ที่  ๔  ตั้งไว้  ๓๐๐,๐๐๐ บาทมาตั้งจ่ายเป็นโครงการบุกเบิกยกร่องพูนดิน   
พร้อมลงลูกรัง   (จากสามแยกคุ้มโนนงาม  ถึง สามแยกโสกมะนาว)  กว้าง๔  เมตร  ยาว  
๑,๕๐๐  เมตร หนา  ๐.๑๐  เมตร พร้อมลงท่อจ านวน  ๓  จุดท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
๖๐  ซม.   จุดละ  ๖  ท่อน  รวม  ๑๘  ท่อน 
งบประมาณ๒๔๖,๑๐๐  บาท 
ซึ่งโครงการโครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายสถานที่ด าเนินการไม่เหมาะสม  ประกอบ 
กับประชาคมหมู่บ้าน  ได้เสนอโครงการเพ่ือพัฒนาเส้นทางที่จ าเป็นของหมู่บ้านเพื่อเป็นการ  
แก้ไขปัญหาเส้นทางสัญจร  จึงเสนอญัตติเพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดอภิปราย  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย  กระผมจะขอมติที่ประชุมว่า  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควร  
(นายยรรยง  แก้วไชย) เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการโครงการบุกเบิกยกร่องพูนดิน  พร้อมลง  

ลูกรัง  (จากสามแยกคุ้มโนนงาม  ถึง สามแยกโสกมะนาว)  กว้าง๔  เมตร  ยาว  ๑,๕๐๐  
เมตร หนา  ๐.๑๐  เมตร พร้อมลงท่อจ านวน  ๓  จุดท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๖๐  ซม.   
จุดละ  ๖  ท่อน  รวม  ๑๘  ท่อนงบประมาณ ๒๔๖,๑๐๐  บาทโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ /อนุมัติ ๑๔ เสียง  
    ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  
ระเบียบวาระท่ี ๖      เรื่องอ่ืน ๆ  
นายยรรยง  แก้วไชยส าหรับในระเบียบวาระอ่ืนๆ กระผมจะเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกสภาฯได้อภิปรายได้ 
(ประธานสภาฯ อบต.) ตามอ านาจหน้าที่ของท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเป็นการเสนอปัญหาความ 

เดือดร้อนของประชาชนต่อท่ีประชุมสภาฯ  โดยให้เสนอสอบถามได้ทีละคน  แล้วกระผมจะ 
ให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ ตามล าดับ 

นายดาวเรือง  หนูนี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมมีเรื่องที่จะเสนอ  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕) ในวาระอ่ืนๆ  เรื่องป้ายโครงการก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ช ารุดแล้ว ผมเห็น  

อยู่หลายป้าย  อยากให้เก็บมาไว้ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลครับ 
 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม   
 



หน้าที่   ๑๘  จากทั้งหมด   ๒๑   หน้า 
 

นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมมีเรื่องที่จะเสนอ  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕) ในวาระอ่ืนๆ  ฝากท่านประธานฯ  ไปยังท่านผู้บริหารอยากให้ด าเนินการตามโครงการที่

สภาฯได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
นายบัวพันธ์  ปัตเป เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  เรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓) สาธารณะ  ที่ท าอยู่ก็ดีอยู่แล้วครับท่านประธานฯ  แต่อยากให้ท าเป็นไฟฟ้าแสงสว่าง  

โซล่าเซลล์  เพื่อเป็นการลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนด้วยครับ 
นายสราวุฒิ  จันเทา เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมขอเสนอต่อที่  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐) ประธานสภาฯ ผ่านไปถึงท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  สืบเนื่องมาจากปัจจุบันนี้

ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อย  การเกิดอุบัติเหตุ  การแพร่ระบาดของยาเสพติด  มีจ านวน
มาก  หากองค์การบริหารส่วนต าบลของเรามีการติดกล้องวงจรปิดทุกหมู่บ้านก็จะเป็นการ
ป้องกันภัยด้านต่างๆได้ครับ 

นายยรรยง  แก้วไชย ได้ให้ นายโชคชัย  แก้วไชย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้ตอบข้อซักถาม  
(ประธานสภาฯ) ของสมาชิกสภาฯที่ได้อภิปรายในวาระอ่ืนๆ  ที่ได้เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ

รับทราบต่อไป 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมขอตอบข้อ  
(นายก อบต.เลิงแฝก) ซักถามท่านสมาชิกสภาฯที่ได้ซักถามในวาระอ่ืนๆ  ดังนี้  

ตอบข้อซักถาม นายดาวเรือง  หนูนี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๕ เรื่องป้ายที่ช ารุด 
-ให้ท่านสมาชิกสภาฯ  แจ้งก าหนดสถานที่เข้ามาด้วยจะให้กองช่างด าเนินการเก็บมาไว้ที่ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลครับ 
ตอบข้อซักถามนายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕   เรื่องการด าเนินการตามมติ
ที่ประชุมที่สภาฯได้ให้ความเห็นชอบกระผมจะเร่งด าเนินการให้ซึ่งก็ต้องดูรายได้ 
ประกอบการพิจารณาจัดหาตามวิธีพัสดุครับ 
ตอบข้อซักถาม นายบัวพันธ์  ปัตเปสมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๓เรื่องการติดตั้งไฟฟ้า 
สาธารณะแบบโซล่าเซลล์  ซึ่งหากใช้งบประมาณไม่มาก และคุ้มค่าก็จะพิจารณาตั้ง 
งบประมาณในการด าเนินการครับ 
ตอบข้อซักถาม นายสราวุฒิ  จันเทา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๐  เรื่องการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดทุกหมู่บ้านส าหรับการติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้น  ต้องใช้งบประมาณมาก  เรายังมีปัญหา
อ่ืนๆ ในการแก้ไขให้กับประชาชนจ านวนมาก  หากสามารถท าได้ก็จะด าเนินการให้ครับ 

ที่ประชุม    -รับทราบ-  
 

ประธานสภาฯ ส าหรับวันนี้เราใช้เวลามานานพอสมควรแล้วนะครับ ผมก็จะขอปิดการประชุมประชุมสภา 
(นายยรรยง  แก้วไชย) องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก สมัย วิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่  ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖ ๕ นี้   

กระผมขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ท่านรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ท่านสมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนต าบลและผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านที่ได้ ให้ความร่วมมือท าให้การประชุมในวันนี้ด าเนิน ไปด้วยดี ด้วยความเรียบร้อย และ
ในโอกาสนี้ กระผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๓๐  น. 
 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม   
 



หน้าที่   ๑๙  จากทั้งหมด   ๑๙   หน้า 

 
 

 
     

 
                (ลงช่ือ)           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายอนุสรณ์   ดวงศร)ี 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

 

 

   (ลงชื่อ)                  ผูต้รวจรายงานการประชุม 

( นายยรรยง  แก้วไชย )  

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

 
 

(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 


